

คำกล่าวให้อวาทจาก รศ. ดร. ชรินทร์น พุทธปวน ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีชริน รัตน์ลำพูน เนื่องในวันไหว้ครู ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนทุกคน

พิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญ ตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญู กตเวทิต์ แสดงความเคารพ ขอมรรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกัน ปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษา ตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ขอมรรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีผลทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคง ยืนยาวตลอดไป

วันนี้ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ได้จัดกรวยดอกไม้ ภายในประกอบด้วย ดอกไม้และสิ่งของต่าง ๆ ๔ อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีนัยยะสำคัญ อันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ได้แก่

๑. หญ้าแพรก หมายถึง ขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก
ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ
ซึ่งเปรียบเสมือน คำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์

๒. ดอกเข็ม หมายถึง ขอให้มีความสติปัญญาเฉียบแหลม
เหมือนชื่อของดอกเข็ม

๓. ดอกมะเขือ หมายถึง ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
เหมือนดอกมะเขือที่คิดว่าดอกกลงเสมอเมื่อจะออกผล

๔. ข้าวตอก หมายถึง ขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์ เพราะในการศึกษา ครูต้องอบรมศิษย์
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วย “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคว่ำ
ออกจากข้าวเปลือก



นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินทร์ลำพูน นำพาน และ กรวยดอกไม้ มากกราบไหว้ บุคคลที่เป็นครูอาจารย์ของนักเรียน ครูขอขอบใจและยกย่อง ชมเชย ในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ เพราะนอกจากจะ บังเกิดความสบายใจ / ความเป็นสิริมงคล ทั้งนักเรียน / ครูอาจารย์และผู้พบเห็น ยังเป็นการแสดงออกของ ความเป็นผู้มี “กตัญญู คือรู้คุณ” และ “กตเวทิตา คือการตอบแทนบุญคุณ” อันเป็นธรรมะแห่งความเจริญและ ความสำเร็จของบุคคลทุกส่วน ทุกสังคมอีกด้วย จึงขอฝากให้ศิษย์ทุกคน ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ยึดถือ ธรรมะ เรื่องกตัญญู กตเวทิตา ไปตลอด แม้กระทั่งสำเร็จการศึกษาไปแล้ว มีครอบครัว มีหน้าที่การงาน เพราะจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า บังเกิดกับนักเรียนนักศึกษา ตลอดไป

โอกาสวันไหว้ครูของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินทร์ลำพูน ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรก ปี ของนักเรียน นักศึกษารุ่นบุกเบิก ครูขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ภายใน วิทยาลัย ประกอบด้วย พระภูมิ เจ้าที่ เทพแห่งศิลปวิทยาการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียน นักศึกษาทุกคน เคารพนับถือ ขอให้เป็นพลปัจจัย คลบันดาลให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน จงประสบผลสำเร็จและมีความ เจริญก้าวหน้า ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ และมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

